



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
30 มีนาคม 2564



ประเด็นข่าว

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

สถานการณ์ในประเทศไทย 29 มี.ค. ติดเชื้อเพิ่ม 39 ราย เสียชีวิต 94 ราย ป่วยสะสม 28,773 ราย หายป่วยเพิ่ม 74 ราย รักษาหายรวม 27,313 ราย ยังรักษาอยู่ 1,366 ราย สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อสะสม 128,202,107 ราย เสียชีวิต 2,803,537 ราย รักษาหาย 103,408,686 ราย ประเด็นในต่างประเทศที่น่าสนใจ WHO ซึ่งเป็นไปได้น้อยมากที่อาหารแช่แข็งจะเป็นต้นตอโควิด 19 ตามคำอ้างของจีน เป็นการแพร่ระบาดในประเทศเม็กซิโก ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอันดับ 2 ของโลก ฟิลิปปินส์ มีผู้ติดเชื้อวันเดียวเกิน 10,000 คนเป็นครั้งแรก กัมพูชา ประกาศตั้งเป้าฉีดวัคซีนโควิดให้ประชาชน 1 ล้านโดสต่อเดือน

### ประเด็นที่มีผลกระทบ

#### 1. ฝักระวังชาวเมียนมาอพยพเข้าไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, ผจก.รายวัน) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก.รายวัน, สำนักข่าวไทย, ทีวีช่อง 7, 9, Thaipbs, mcot, tnnthailand)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เผย ได้พูดคุยกับแม่ทัพภาค 3 ในการสนับสนุนการป้องกันโควิด 19 หลังชนกลุ่มน้อยเข้ามาทางชายแดนไทย-เมียนมา ทั้งฉีดวัคซีนให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงชายแดน ส่งรถชินนิรภัยพระราชทานตรวจและวิเคราะห์ผล เตรียมกระจายวัคซีนล็อต 2 จากซิโนแวคลงพื้นที่ โดยจะบริหารจัดการวัคซีนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดจนกว่าการผลิตวัคซีนของแอสตราเซนเนกาในไทยจะสำเร็จ และกระจายได้ในต้นเดือน มิ.ย.

-อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุ ได้หารือกับ ศบค.สธ. ถึงสถานการณ์ในเมียนมาและชายแดน โดยเตรียมเร่งจัดส่งวัคซีนไป 10 จังหวัดชายแดนไทย-เมียนมา เพื่อฉีดให้กับจนท.ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ และวันที่ 30 มี.ค. จะมีการตรวจรับวัคซีนซิโนแวค ล็อต 2 จำนวน 8 แสนโดส จากองค์การเภสัชกรรม จากนั้นจะเริ่มกระจายวัคซีนทันที

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaipbs

-ปลัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติ สั่งการกรมอุทยานแห่งชาติ และพื้นที่กรมป่าไม้ติดแนวตะเข็บชายแดนประเทศเมียนมา ฝักระวังชาวเมียนมาอพยพเข้าพื้นที่ทางด้านธรรมชาติ และประสานฝ่ายความมั่นคงร่วมฝักระวัง

#### 2. การจัดงานรัตติกอล์ฟเสี่ยงแพร่เชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, ไทยรัฐ, tnnthailand, sanook

-โจอี้ บอย ในฐานะคนจัดงานรัตติกอล์ฟ โพสต์เฟซบุ๊กขอโทษและขอรับผิดชอบที่มีภาพผู้ร่วมงานจำนวนมากและไม่สวมหน้ากากอนามัย เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโควิด 19 ขณะที่ น.ส.วทันยา วงษ์โอภาสี ส.ส.พรรคพลังประชาชน หนึ่งในผู้ร่วมสนับสนุนกิจกรรม ชี้แจงว่า ผู้ร่วมกิจกรรมสวมหน้ากากอนามัยตามปกติแต่ถอดเพื่อถ่ายภาพก่อนเริ่มออกตัวจากจุดสตาร์ท และ การเล่นกอล์ฟสกอตเป็นกีฬาชนิดหนึ่ง จำเป็นต้องถอดหน้ากากเพื่อการหายใจที่สะดวก รวมถึงไม่สามารถเล่นติดกันในระยะประชิดได้เพราะตัวบอร์ดจะเกี่ยวกันทำให้เกิดอันตราย ถือเป็นมารักษาระยะห่างไปในตัว อีกทั้งเล่นในสถานที่เปิด มีอากาศถ่ายเท เมื่อกลับถึงเส้นชัยทุกคนใส่หน้ากากตามปกติ ส่วนผู้ร่วมงานไม่เกิน 300 คน ตามศบค.กำหนด ด้าน รอง ผบ.ช.น. ขอดูรายละเอียดการจัดงานว่าเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และ พ.ร.บ.ควบคุมโรคหรือไม่ ซึ่งผู้กำกับการในพื้นที่จะเป็นผู้พิจารณา

#### 3. คลัสเตอร์ใหม่เขตสะพานสูง กทม.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, สยามรัฐ, ไทยรัฐ

-ผู้ช่วยโฆษก ศบค. เผย กทม.มีรายงานติดโควิด 19 ในตลาดสดแห่งหนึ่ง เขตสะพานสูง พบผู้ติดเชื้อรายแรกเป็นพ่อค้าเนื้อ อายุ 39 ปี มีประวัติไปรับเนื้อจากปทุมธานี นำไปติดกรรยาที่บ้านอายุ 37 ปี เป็นแม่ค้าขายเนื้อเขตสะพานสูงเช่นเดียวกัน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงร่วมบ้านอีก 7 ราย ผลตรวจรอบแรกไม่พบเชื้อ แต่ยังคงรอผลการสอบสวนโรคต่อไป อีก 1 ราย ในเขตสะพานสูง เป็นหญิงอายุ 57 ปี ชายลือตเตอร์ และอยู่บริเวณใกล้เคียงตลาดที่พบผู้ป่วยรายแรก มีอาการตั้งแต่ 17 มี.ค. ตรวจพบเชื้อ 22 มี.ค. แต่ยังไม่ค้าขายตามปกติ ทำให้ติดคนที่บ้าน 4 ราย เริ่มจากลูกอายุ 35 ปี ชายลือตเตอร์ พี่สาวอายุ 72 ปี ชายลือตเตอร์ที่ตลาดแถวร่มเกล้า แม่อายุ 89 ปี และเหลนอายุ 4 ปี เร็ยอนุบาล ปัจจุบัน กทม.ค้นหาเชิงรุกแล้ว 106,741 ราย พบผู้ติดเชื้อ 579 ราย ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่แนวตะวันตกของ กทม. มากที่สุดคือ เขตบางแค 318 ราย ย้ำอย่ามอดติดกับคนที่มาจากพื้นที่เสี่ยง ทุกคนยังคงเดินทางข้ามจังหวัดได้

#### 4.จ.กาฬสินธุ์ติดเชื้อรายแรก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ผจก.รายวัน

-ผู้ช่วยโฆษก ศบค. เผย จ.กาฬสินธุ์ พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย เป็นชายไทย อาชีพพนักงานขายในห้างสรรพสินค้า เดินทางมาจากกทม.เพื่อเยี่ยมเพื่อนซึ่งมีประวัติค้าขายในตลาดบางแค และกลับบ้านที่กาฬสินธุ์ ตรวจพบว่าติดเชื้อ ด้าน ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ผอ.รพ.กาฬสินธุ์ แถลงข่าว ผู้ติดเชื้อ 1 ราย ขณะนี้รักษาตัวอยู่รพ.กาฬสินธุ์ มีกลุ่มเสี่ยงสูง 6 ราย เป็นน้องสาว หลาน ปู่ ย่า และเพื่อนร่วมงาน 2 ราย ผลตรวจไม่พบเชื้อ ให้กักตัวที่บ้าน 14 วัน

#### 5.เอกชนขอจัดซื้อวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ข่าวสด

-นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยคนใหม่ ระบุ ภาคเอกชนพร้อมจับมือภาครัฐ ทั้งการเจรจาประเทศต่างๆ ในการจัดหาและขนส่งกระจายวัคซีน หาสถานที่ฉีด ตั้งเงินจัดเก็บ ประชาสัมพันธ์ หาบุคลากรในการฉีด และเสนอแนวทาง Buy 1 Give 1 คือ ซื้อวัคซีนเพื่อฉีดให้พนักงานตนเอง 1 โดส และประชาชน 1 โดส โดยเอกชนเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ ซึ่งจากการสำรวจความต้องการวัคซีนของสมาชิกหอการค้าไทย พบว่า มีธุรกิจกว่า 9 แสนรายยื่นความจำนง คาดว่าจะถึง 2 ล้านรายในเร็วๆ นี้ การฉีดวัคซีนของไทยถือว่าช้า ทั่วโลกฉีดแล้ว 500 ล้านโดส แต่ในไทยเพิ่งฉีด 1.3 แสนโดส หรือแค่ 0.2% ของประชากร จึงมีความคิดให้คนไทยเข้าถึงวัคซีน 50-70% ของประชากรโดยเร็ว ทั้งนี้ จะเสนอนายกฯ และหารือสธ. และ กทม. ภายในเดือนเม.ย.นี้ เพื่อให้เกิดการฉีดในเดือนมิ.ย.-ก.ค. สอดคล้องกับการเปิดประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ผจก.รายวัน, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, isaranews, thaipbs, bangkokbiznews, mco) )

-ผู้ช่วยโฆษก ศบค. ระบุ รัฐบาลไม่ได้ห้ามเอกชนจัดหาวัคซีนมาฉีดให้ประชาชน แต่เน้นเรื่องความปลอดภัย และต้องได้รับรองจาก อย. ขณะนี้เริ่มมีหลายบริษัทผ่าน อย. ทั้งนี้ ศบค. ชุดเล็กได้หารือร่วมกับสภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรม เรื่องกระจายวัคซีนในภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม และหารือกรณีประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในภาคเอกชน หรือภาคธุรกิจ หรือผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางเข้าออกต่างประเทศ รวมถึงการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ และมาตรการรองรับการเปิดประเทศ ซึ่ง ศบค. จะหารือกับทุกภาคส่วนในสัปดาห์นี้

#### 6.พรรคฝ่ายค้านวิจารณ์การบริหารจัดการวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นายชินนทร์ รุ่งธนเกียรติ รองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การบริหารจัดการวัคซีนของ ศบค. ล้มเหลว การสั่งซื้อและแจกจ่ายวัคซีนล่าช้า ปิดกั้นไม่ให้ผู้ประกอบการรายอื่นนำเข้าวัคซีนที่ผ่านการทดสอบความปลอดภัยจากต่างประเทศ ทำให้ประชาชนและประเทศเสียโอกาส โดยเฉพาะการบริหารจัดการวัคซีนใน จ.ภูเก็ต รัฐบาลไม่ได้สร้างความรู้ความเข้าใจและความมั่นใจให้กับประชาชน ทำให้มีคนมาลงทะเบียนฉีดวัคซีนต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยวันที่ 28 มี.ค. มีลงทะเบียนเพียง 15,100 คน จากที่ตั้งไว้ว่าก่อนสงกรานต์จะต้องฉีดให้ได้ 50,000 คน และยังไม่ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนทำให้รายได้ลดลง ซึ่งจังหวัดที่มีรายได้หลักจากการท่องเที่ยวคงมีสภาพไม่แตกต่างกัน ศบค.บริหารไม่เป็น เพราะหากจะเปิดการท่องเที่ยวก็ควรยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินในจังหวัดที่จะเปิดการท่องเที่ยว หรือจำกัดการใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงสุด หรือพื้นที่สีแดง

#### 7.นศ.กลัวโควิดขอเรียนออนไลน์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นายณสิทธิ์ โสธร ตัวแทนนิสิต ม.บูรพา ทำหนังสือถึงอธิการบดี พร้อมรายชื่อ นิสิต 300 คน ขอเรียนผ่านออนไลน์ภาคฤดูร้อน เนื่องจากกังวลต่อการระบาดของโรคโควิด 19 รวมทั้งต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย และให้ลดค่าเล่าเรียน

#### มาตรการของ สธ. ศบค.และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน, ไทยโพสต์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, ข่าวสด, มติชน, สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย, ทวีช่อง 5, 9, Thaipbs, tnnthailand, innnews, mco) )

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เปิดการเสวนา Smart Living With COVID-19 Save ทุกลมหายใจ พาคนไทยฝ่าวิกฤตโควิด 19 และกล่าวว่า สถานการณ์โควิด 19 แสดงให้เห็นศักยภาพในการรักษาพยาบาลไทยที่พบอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยร้อยละ 0.3 ถือว่าต่ำมากเทียบกับประเทศอื่นทั่วโลก และน้อยกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกถึง 7 เท่า ขณะนี้ไทยกำลังเริ่มฉีดวัคซีนโควิด 19 เชื่อว่าไม่เกินครึ่งปีสถานการณ์การแพร่ระบาดและภูมิคุ้มกันในร่างกายของคนไทยจะมีมากขึ้น แต่ขณะนี้ต้องให้เจ้าหน้าที่พยาบาลพยายามฉีดวัคซีนโควิดของแอสตราเซนeca 1 ขวดให้ได้ 12 เข็ม ซึ่งจะช่วยประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อได้หลายพันล้านบาท เพราะสามารถเพิ่มจำนวนวัคซีนจาก 63 ล้านโดส เป็น 72 ล้านโดส

-ศ.นพ. ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า การระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย ยังไม่มีสายพันธุ์แอฟริกาใต้และบราซิลที่เป็นการกลายพันธุ์ แม้จะเคยพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์นี้แต่เป็นการพบในผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และอยู่ในสถานที่กักกัน เชื่อมั่นว่าภายในสิ้นปี 2564 ไทยจะพ้นวิกฤติโควิด 19

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผจก.รายวัน, ทีวีช่อง 3, 7, TNN, thebangkokinsight, thestandard

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. เสวนาสร้างความมั่นใจนักวิเคราะห์ นักลงทุน ประเด็น “มาตรการด้านสาธารณสุขต่อการฟื้นตัวเศรษฐกิจไทยหลังวิกฤตการณ์โควิด 19” ว่า รัฐบาลพยายามจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเต็มที่ ทำให้ไทยมีวัคซีนให้กับประชาชนได้ถึง 37 ล้านคนเพียงพอสำหรับกลุ่มเสี่ยงทุกคนในประเทศ ที่กำหนดไว้ประมาณ 30 ล้านคน โดยจะฉีดให้แล้วเสร็จภายในปี 2564 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ลดการเจ็บป่วยที่รุนแรงและการเสียชีวิต ภาคเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวกลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุด เบื้องต้นจะนำร่องในพื้นที่ท่องเที่ยว เช่น ภูเก็ต สมุย โดยวัคซีนซิโนแวคล็อตใหม่ 800,000 โดส จะส่งไปภูเก็ต 100,000 โดส และเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 50,000 โดส สร้างความปลอดภัย เรียกความเชื่อมั่นและเตรียมพร้อมในการเปิดรับนักท่องเที่ยว สำหรับการลดวันกักตัวผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศที่ไม่มีความเสี่ยงสูงเหลือ 10 วัน และผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 ครบทั้ง 2 เข็ม เหลือ 7 วัน ตั้งแต่ 1 เม.ย. ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการประกาศในราชกิจจานุเบกษา

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, thebangkokinsight, isranews, thailandplus, newtv,thaigov)

-นพ.เฉวตสรร นามวาท รก.ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน เผย จ.กาฬสินธุ์ พบผู้ติดเชื้อรายแรก มีความเชื่อมโยงกับตลาดบางแค ความเสี่ยงมาจากสัมผัสใกล้ชิดในที่พักเดียวกัน ไม่สวมหน้ากากอนามัย ผลฉีดวัคซีนเข็มแรกทั้ง 13 จังหวัด ครบ 100% ได้แก่ เชียงใหม่ ตาก สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม ชลบุรี ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี ส่วนวัคซีนแอสตราเซนเนกาขณะนี้จัดสรรไป 5 จังหวัด สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ตั้งแต่ 28 ก.พ.-28 มี.ค. 2564 มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว 154,293 ราย โดยประสิทธิภาพของวัคซีน คือ ป้องกันการติดเชื้อ การป่วย การนอนรพ. การป่วยหนัก การตาย และการแพร่เชื้อ และแม้จะฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ขอให้ยังคงเข้มมาตรการป้องกันส่วนบุคคล

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน, ผจก.รายวัน, ntiontv, mcot, tnthailand, innnews

-รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า นายกฯ ท่วงนศ.ไทยที่ยังไม่สามารถกลับไปเรียนต่อในต่างประเทศได้ ได้สั่งการให้ก.การต่างประเทศ และสธ. ดูแลเรื่องการฉีดวัคซีนแก่นักศึกษาทุกคน ซึ่งสธ. รายงานว่าได้จัดเตรียมวัคซีนและสถานที่ที่สถาบันบาราศนราดูรไว้แล้ว เหลือเพียงการรวบรวมและจัดระบบข้อมูลและกระบวนการอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาโดยก.การต่างประเทศ และจะแจ้งวันที่รับการฉีดวัคซีนเร็วๆ นี้

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ข่าวสด, ผจก.รายวัน

-รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ สั่งการให้ผู้จัดงานเทศกาลสาดสีชี้แจงต่อคกก.โรคติดต่อจังหวัด หากพบว่าฝ่าฝืนมาตรการป้องกันโควิด จะดำเนินการลงโทษตามกฎหมาย

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์บ้านเมือง

-ทีมแพทย์ รพ.สงฆ์ ให้บริการฉีดวัคซีน SINOVAC เข็มแรกแก่คณะสงฆ์ พระธรรมทูตสายต่างประเทศ ที่วัดสุวรรณภูมิพุทธ ชยันตี จ.สมุทรปราการ และนัดฉีดเข็มที่สอง 19 เม.ย. 2564

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-รองปลัด กทม. เผย กรณีพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนในโรงงานทำขนม เขตบางขุนเทียน ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการและโรงงานในกทม. แนะนำให้สถานประกอบการที่มีลูกจ้างแรงงานต่างด้าวปฏิบัติตามมาตรการสธ. และมาตรการ D-M-H-T- กำชับให้ปรับปรุงสถานที่ทำงานและที่พัก

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

-สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประเมินว่า หากรัฐบาลเปิดประเทศเดือน ก.ค.-ธ.ค. นำร่อง 6 พื้นที่แบบไม่ต้องกักตัว ได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ พังงา สมุย พัทยา และเชียงใหม่ จะทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาแค่ 3 ล้านคน รายได้ 3.5 แสนล้านบาท แต่ถ้าตั้งแต่ 1 ต.ค. เพิ่มกรุงเทพฯ ด้วย คาดรายได้จะเป็น 3.12 แสนล้านบาท

### ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่นๆ

#### **รพ.จิตเวชสระแก้วฯ บริการแบบวิถีใหม่**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, thailandplus, 77kaoded)

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ตรวจสอบเยี่ยมรพ.จิตเวชสระแก้วราชชนครินทร์ ติดตามการให้บริการผู้ป่วยจิตเวชวิถีใหม่ ป้องกันการแพร่และรับเชื้อโควิด 19 โดยจัดจุดคัดกรอง ซักประวัติ วัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้ารับบริการ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย และเน้นย้ำให้หมั่นล้างมือ โดยจำกัดจำนวนผู้ป่วยและญาติทุกขั้นตอน รวมถึงปรับรูปแบบการรักษาผู้ป่วยจิตเวชที่สามารถควบคุมได้ โดยปรึกษาผ่านแอปฯ และรับยาที่ร้านขายยาใกล้บ้าน เพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงบริการและได้รับการรักษาต่อเนื่อง

#### **ลดเสี่ยงภาวะขาดน้ำในผู้สูงอายุ**

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผู้จัดการ, ntiontv, thailandplus

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผย ภาวะขาดน้ำในผู้สูงอายุมักพบได้ง่ายเนื่องจากการตอบสนองต่อความกระหายน้ำลดลง

## ประเด็นข่าว

ประกอบกับความเสื่อมของร่างกายทำให้ไม่รู้สึกรอยากดื่มน้ำ นอกจากนี้ ปัญหาโรคเรื้อรัง อาทิ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง ซึ่งต้องได้รับยาขับปัสสาวะ ทำให้น้ำในร่างกายน้อยลง ปัญหาสายตาเป็นอุปสรรคต่อการหาน้ำดื่ม และอาการมือสั่นทำให้ไม่สามารถดื่มน้ำได้ด้วยตนเอง อาจนำมาสู่ภาวะขาดน้ำได้ โดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อน ผู้ดูแลจึงควรจัดหาน้ำสะอาดไว้ให้ดื่มอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ต้องรอกระหายน้ำ จัดหาแก้วที่มีหูจับ วางไว้ใกล้ๆ เพื่อสะดวกในการใช้ ไม่ควรให้ผู้สูงอายุดื่มชา กาแฟ แอลกอฮอล์ และเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง เพราะจะทำให้ร่างกายขาดน้ำ หากพบอาการผิดปกติ เช่น ตะคริว ผดผื่น คลื่นไส้ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ให้รีบแจ้งจนท.สาธารณสุขหรือพาไปพบแพทย์ทันที

### โรคปอดประสาทอักเสบ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, สยามรัฐ, bangkokbiznews, thebangkokinsight, nationtv, thailandplus, newtv, tnn, springnews)

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรคปอดประสาทอักเสบเกิดจากความผิดปกติของระบบประสาททั้งส่วนกลางและส่วนปลาย ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจน แต่เชื่อว่าเกิดจากความผิดปกติของภูมิคุ้มกันทำให้เกิดการทำลายปอดหุ้มประสาทในระบบประสาทส่วนกลางหรือปอดหุ้มเส้นประสาทส่วนปลาย พบมากในผู้ป่วยอายุน้อย วัยหนุ่มสาวหรือวัยทำงาน ช่วงอายุ 20-40 ปี พบมากในผู้หญิง ผู้ป่วยมักสูญเสียความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันและทำงาน หากพบอาการผิดปกติทางระบบประสาท รีบพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาาก่อนกลับเป็นซ้ำ

### ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ

-นพ.วีรุจติ อิมสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เตือนภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (Obstructive Sleep Apnea) เกิดจากการหย่อนตัวของกล้ามเนื้อทางเดินหายใจส่วนต้นขณะหลับ ส่งผลให้ลมหายใจผ่านน้อยกว่าปกติ หรือไม่สามารถผ่านเข้าออกได้แม้จะใช้แรงในการหายใจเพิ่มมากขึ้น ผู้ชายพบประมาณร้อยละ 15 ส่วนผู้หญิงพบประมาณร้อยละ 6 ของประชากรวัยกลางคน ผู้ป่วยมักมาพบแพทย์ด้วยอาการนอนกรน ตื่นเช้าไม่สดชื่น ปากแห้ง คอแห้ง อ่อนเพลียตอนกลางวัน หรือรู้สึกตัวตื่นมาสับสนตอนกลางคืน ถือว่ามีภาวะเสี่ยงต่อโรคและเป็นอันตราย อาจเกิดความผิดปกติอื่นตามมาได้

ด้าน นพ.ธนิษฐ์ เวชชาภินันท์ ผอ.สถาบันประสาทวิทยา กล่าวว่า สถาบันฯ มีห้องตรวจการนอนหลับชนิดที่มีคลื่นไฟฟ้าสมอง (In-Lab Polysomnogram) สามารถประเมินภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นได้อย่างแม่นยำ และตรวจหาสาเหตุอื่นที่อาจส่งผลให้มีอาการผิดปกติร่วมด้วย หากพบว่ามีความผิดปกติขณะหลับ ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจและรักษาอย่างถูกต้อง

### โรคไข้เลือดออกระบาด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน

-สสจ.นครราชสีมา รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดของจังหวัด พบผู้ป่วยสะสม 40 ราย อ.เมือง และ อ.ปากช่อง มากที่สุด มีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ราย เป็นเด็กชาย อายุ 6 ขวบ อยู่บ้านหนองแหน หมู่ 5 ต.ชีวิก อ.ขามสะแกแสง โดยวันที่ 24 ก.พ. มีอาการท้องเสีย ต่อมาวันที่ 1 มี.ค. มีไข้ ครั่นเนื้อครั่นตัว รักษาที่รพ.สต.ชีวิก ก่อนย้ายไปรพ.ขามสะแกแสง วันที่ 6 มี.ค. อาการทรุดหนัก ส่งต่อรพ.มหาราชนครราชสีมา และเสียชีวิตวันที่ 7 มี.ค. หน่วยงานระบาดวิทยา รพ.ขามสะแกแสง ได้สอบสวนโรคและให้ อสม.ออกสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พันหมอกคว้นในรัศมีบ้านของผู้ป่วย ตามแหล่งชุมชน รวมถึงประสานผู้นำชุมชนสร้างการรับรู้โดยทำประชาคมร่วมกัน และเฝ้าระวังผู้ป่วยรายใหม่ ล่าสุด พบผู้ป่วยเป็นเด็กชายอายุ 9 ขวบ มีภูมิลำเนาใกล้เคียงกัน เริ่มป่วยวันที่ 17 มี.ค. แต่อาการยังไม่เป็นห่วง

### ติดตามความคืบหน้าคดียาเด็กเสียชีวิต

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก

-นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม พนายปองพล และนางทองบาง วงษาชัย สามีภรรยา เข้าพบนายสุกฤษ เตชะทัตตานนท์ อัยการจังหวัด ประจำสนง.อัยการสูงสุด สนง.อัยการจังหวัดเดชอุดม จ.อุบลราชธานี เพื่อติดตามความคืบหน้าคดีหลานสาว วัย 3 ขวบ ไปรักษาที่คลินิกเอกชนแห่งหนึ่งใน อ.บุณฑริก ซึ่งเป็นของภรรยา ผอ.รพ.สต.ในขณะนั้น โดย ผอ.รพ.สต. คนดังกล่าวได้ฉีดยาให้ 1 เข็ม และเด็กเสียชีวิตลง เหตุเกิดวันที่ 12 มิ.ย. 2555 หลังจก ผอ.รพ.สต. ถูกปลดจากราชการ ได้ยื่นฟ้องนายปองพลกับภรรยา และต่อสู้อัยการศาลยกฟ้องเมื่อปี 2562 ส่วนคดีที่อดีต ผอ.รพ.สต.เป็นผู้ต้องหา อยู่ในการพิจารณาของอัยการศาลทุจริตภาค 3 และภรรยาที่เป็นเจ้าของคลินิกถูกดำเนินคดีฐานกระทำโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย คดียังอยู่ในชั้นพิจารณาของอัยการจังหวัดเดชอุดม

### ปรับเกณฑ์เบิกค่ายาซื้อเสื่อม

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ประชาชาติ, ผู้จัดการ, INN

-นายประภาส คงเอียด อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมฯ ร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ฯ และชมรมศัลยแพทย์ข้อสะโพกข้อเข่าแห่งประเทศไทย ทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น มีผลใช้บังคับ 19 เม.ย. 2564 เป็นต้นไป

**คืบหน้ากรณีพระอังก้าน้ำฝักจืดรักษาโรค**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, ข่าวสด, ผู้จัดการ, แนวหน้า, amarintv

-กรณีพระกรัณยา ประธานที่พัทสงฆ์วัดป่าเนื่อนานาบุญ สอนเสพกามและให้ดำน้าในถังรักษาโรค ล่าสูด ตำรวจ สภ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ บุกจับตัวและให้ลาสิกขาออกจากความเป็นพระ เหตุผิดพระธรรมวินัย พร้อมแจ้งข้อหาแต่งกายเลียนแบบสงฆ์

จัดทำโดย  สำนักสารนิเทศ |  0 2590 1311-2  0 2591 8612-3  <http://pr.moph.go.th>  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |  fanmoph  pr\_moph   healthmoph  moph channel